

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

เมื่อเช้า ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงความรับผิดชอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ในบ้านเมือง ว่าจะต้องเป็นทั้งกำลังและผู้นำในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแห่งกิจการงานต่างๆ ของบ้านเมือง วันนี้ จะพูดคุยกับท่านถึงการศึกษาเพิ่มพูนวิชาการให้แก่ตนเอง

วิชาที่แต่ละคนเรียนจบมาตามหลักสูตร ถึงจะเป็นวิชาการระดับสูง แต่ก็ยังจำกัดอยู่มาก ไม่กว้างขวางและสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ประกอบการทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ความรู้อันพึงประสงค์สำหรับทำการทำงานนั้นควรจะต้องเป็นความรู้ที่กว้างและสมบูรณ์พอสมควรหมายความว่า นอกจากจะต้องมีวิชาเฉพาะสาขาหนึ่งสาขาใดเป็นวิชาหลักแล้ว ยังจะต้องมีความรู้ทั่วไปอย่างอื่นๆ ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องและมีประโยชน์เป็นส่วนประกอบส่งเสริมด้วย เพราะวิชาการทั้งหลายนั้นมีความเกี่ยวเนื่องและเกื้อกูลกันอยู่เกือบทุกอย่าง หากบุคคลมีความรู้จำกัดเกินไป จะนำไปใช้ทำงานให้สำเร็จผลตามปรารถนาได้ยากยิ่ง

การที่จะศึกษาเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กว้างไกลออกไปได้นั้น บุคคลจะต้องขวนขวาย และเปิดตาเปิดใจให้กว้างขวางเพื่อเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งทางลึกทางกว้าง และเมื่อจะศึกษาเรื่องใด ต้องเอาใจใส่ติดตามเรื่องนั้นอย่างจริงจัง เบื้องต้น ก็ต้องพยายามจับเค้าโครงส่วนรวมของเรื่องให้ได้ก่อนแล้วจึงพึงพิจารณาลงไปรายละเอียดทีละส่วนทีละตอน ให้เห็นประเด็น เห็นส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลเห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุและผลนั้นๆ โดยตลอด จนเข้าใจชัดเจนแน่นอนสามารถสรุปลงเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นทฤษฎี ตามเหตุผลที่พิจารณาเห็นชัดแล้วนั้นได้ ถึงขั้นนี้บุคคลก็จะได้รับความรู้ชัดที่เป็นปัญญา สำหรับนำไปเทียบเคียงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน ทำให้การวินิจฉัยตัดสินหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงทุกอย่าง จึงขอฝากข้อปฏิบัตินี้ไว้แก่บัณฑิตใหม่ ให้เป็นแนวทางศึกษาเพื่อความเจริญมั่นคงในวันข้างหน้า

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์โดยทั่วกัน